

ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๒๕๓๕



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานกรณีการจำหน่ายบัตรที่ได้เรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร

เรียน นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมุกดาหาร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘/ว ๑๗๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่จังหวัดมุกดาหารแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการบริหารการจัดทำประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการเรียกคืนบัตรเดิมและการเก็บรักษาบัตรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร ในกรณีบัตรเดิมหมดอายุ บัตรชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล และเปลี่ยนที่อยู่ที่ต้องจัดเก็บไว้ ณ อำเภอ และเทศบาล โดยไม่ต้องส่งคืนกรมการปกครอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรด้วยการเจาะรูบนบัตรบริเวณหน่วยความจำ (IC Chip) พร้อมทั้งทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับรูปถ่าย ต่อหน้าผู้ขอมีบัตร แล้วรวบรวมจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยป้องกันการสูญหาย ทั้งให้สะดวกต่อการค้นหาและตรวจสอบ แต่จากการตรวจสอบการจัดเก็บภาพเอกสารทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ยังพบว่าสำนักทะเบียนบางแห่งยังไม่ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการการบริหารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) อย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีการนำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวไปใช้ในการกระทำการทุจริต เพื่อปลอมแปลงรายการหน้าบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ได้ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้บริการและเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรที่เรียกคืนจากประชาชน และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาและความเสียหายลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก จึงขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคืนบัตรจากผู้ขอมีบัตร จำหน่ายบัตรด้วยการเจาะรูบนตัวบัตรบริเวณหน่วยความจำ (IC Chip) (ยกเว้นบัตรที่ระบบโปรแกรมกำหนดให้ต้องส่งคืนส่วนกลางไม่ต้องเจาะรูบนตัวบัตร) เขียนวันเดือนปีที่รับคืนบนด้านหลังบัตรพร้อมทั้งทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับรูปถ่ายต่อหน้าผู้ขอมีบัตรแล้วนำบัตรดังกล่าวจัดเก็บเอกสารการจับภาพ (Scan) ลงในฐานข้อมูลในขณะปฏิบัติงานพร้อมกับคำขอมีบัตร (บ.ป.๑) ด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันให้ผู้ขอมีบัตรเห็นว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการโดยถูกต้อง และทำให้ไม่อาจนำบัตรไปใช้ได้อีก

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้นายอำเภอ และนายทะเบียนเทศบาลเมืองมุกดาหาร กำกับดูแล และควบคุม การดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด หากพบว่าข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของรัฐผู้ใด นำวัสดุตัวบัตรที่ได้เรียกคืนจากผู้ขอมีบัตรไปใช้ในทางทุจริต ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อทางราชการตลอดจนภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ ให้พิจารณา โทษทางวินัยร้ายแรง และหากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่า ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของรัฐมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ในกรณีเป็นตุลาการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำ ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดทุกคนในทุกข้อหาความผิดที่ปรากฏ พร้อมรายงานผลให้ กรมการปกครองทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรม)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗